

Liên hiệp hội Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thu Hằng 27/12/2023 - 21:33

Ngày 27-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội (Liên hiệp hội Hà Nội) tổ chức tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao phát biểu.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Rao cho biết, năm 2023, Liên hiệp hội Hà Nội đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đồng thời, tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ.



Trong năm, Liên hiệp hội Hà Nội đã tổ chức 26 hội thảo, hội nghị tư vấn phản biện xã hội, đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chỉ đạo và thành lập các ban tư vấn nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao kỹ thuật để hỗ trợ các hội thành viên tham gia nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho các hội thành viên và trí thức khoa học, công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Quang cảnh hội nghị.



Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Liên hiệp hội Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và triển khai hoàn thành đúng tiến độ Đề án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phổ biến tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Từ kết quả nghiên cứu, Liên hiệp hội Hà Nội đề xuất với thành phố một số giải pháp, mô hình, cơ chế chính sách khắc phục bất cập và điểm nghẽn của các chính sách đã ban hành...

Cũng trong năm 2003, Liên hiệp hội Hà Nội đã triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Hà Nội lần thứ nhất đạt kết quả tốt đẹp. Công tác vận động trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài được quan tâm, đã kết nạp một số giáo sư, nhà khoa học của Nhật và Đức là hội viên danh dự của Liên hiệp hội Hà Nội.

Năm 2024, Liên hiệp hội Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trí thức nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ thành phố; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, phát triển hội viên... Đặc biệt, Liên hiệp hội Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Diễn đàn khoa học và công nghệ về Cuộc cách mạng khoa học

và kỹ thuật lần thứ 4, thành phố thông minh, giao thông thông minh, chuyển đổi số...

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn chúc mừng những thành tích mà Liên hiệp hội Hà Nội đã đạt được trong năm 2023, đồng thời, đề nghị, năm 2024, Liên hiệp hội Hà Nội tiếp tục phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Thủ đô trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đẩy mạnh triển khai Đề án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phổ biến, tập huấn kiến thức về khoa học và công nghệ trên địa bàn Hà Nội”, trong đó, đặc biệt triển khai nhân rộng các giải pháp, mô hình đã được lựa chọn, thử nghiệm thành công trên địa bàn thành phố nhằm góp phần hiện thực hóa các chỉ tiêu Chương trình 07/CTr-TU.

